



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

ร่าง พ.ร.บ.กัญชา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ผจก., แนวหน้า, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ประชาไท)

- นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการประชุมวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ เรื่องหลักคือการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมเกี่ยวกับเรื่องกัญชา กมธ.พิจารณา ซึ่งรวมถึง ร่าง พ.ร.บ.กัญชา พรรคยังยึดเหมือนเดิม รัฐบาลยินดีให้ฝ่ายค้านตรวจสอบเต็มที่ แต่เรียกร้องให้ รมต.ทุกกระทรวง แสดงผลงานให้ชัดเจน เพราะเป็นช่วงสมัยสุดท้ายแล้ว

- นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.พรรคเพื่อไทย เผย ร่าง พ.ร.บ.กัญชา คาดว่ายังอยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายของ กมธ. ซึ่งทางรัฐบาลยังไม่ได้แจ้งว่าจะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมทันทีหรือไม่ พรรคยืนยันชัดเจนว่าไม่ผ่านร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ ให้อย่างแน่นอน หากยังไม่มีการออกมาควบคุมอย่างรัดกุม

- น.ส.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย เผย พรรคยืนยันชัดเจนมาแต่ต้นในการสนับสนุนการใช้กัญชาทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนกัญชาเพื่อสันทนาการ ดังนั้นการออกกฎหมายต้องครอบคลุมเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง

ทำร้ายร่างกายหลังเสพกัญชา

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7, ch3plus

- เกิดเหตุชายวัย 22 ปี จ.ตราด มีพฤติกรรมเสพกัญชา ดื่มน้ำกระเทียมมานาน 6-7 ปี ช่วงหลังนำยาแก้ไอมาผสมน้ำกระเทียม คลุ่มคลั่งทำร้ายบิดามารดา ต้องเรียกตำรวจไล่เกลี้ย ทั้งนี้ครอบครัวฝากให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาข้อกฎหมายกัญชา เพราะมีคนไม่รู้คุณ-โทษอีกมาก และนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง อาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. คำแนะนำลดความเสี่ยงติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ แนะนำ 5 ข้อลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด 19 ได้แก่ 1. ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ไม่ประมาท ลดความเสี่ยงที่แออัด สถานที่ระบายอากาศไม่ดี และหมั่นดูแลรักษาความสะอาด ทั้งร่างกายและสิ่งของที่ใช้ 2. ใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง ระหว่างออกนอกบ้าน 3. ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นตามที่กำหนด 4. หากรู้สึกไม่สบาย ควรรับผิดชอบตนเอง สมาชิกในครอบครัว และสังคม ไปตรวจรักษาให้หายดีก่อนจะไปคลุกคลีกับคนอื่น และเคร่งครัดมาตรการป้องกันตัวไม่ให้เสี่ยงแพร่เชื้อแก่ผู้อื่น และ 5. เจ้าของกิจการต่าง ๆ ควรเอื้อเฟื้อ หมั่นตรวจตรา ดูแลบุคลากรและลูกค้าให้ดี จัดระบบงาน การบริการ และสิ่งแวดล้อมให้ลดความเสี่ยงลง

2. เฝ้าระวังการกลายพันธุ์


สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ มติชนสุดสัปดาห์

- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี เผยข้อมูลหลายประเทศเริ่มคลายกังวลการระบาดของโควิด 19 ขณะที่ WHO อัปเดตสถานการณ์การระบาดของโอไมครอนสายพันธุ์ย่อย XBB และ BQ.1 ซึ่งร่วมกับภาควิชาทั่วโลกเฝ้าติดตามการกลายพันธุ์พบว่ากว่าร้อยละ 80 ของตัวอย่างส่งมาถอดรหัสพันธุกรรมยังคงเป็นโอไมครอนสายพันธุ์ BA.5 ทั้งนี้ โอไมครอนมีการกลายพันธุ์ไปมากกว่า 300 สายพันธุ์ย่อย ทำให้ WHO ได้เพิ่มหมวดใหม่ให้กับระบบติดตามโอไมครอน คือ โอไมครอนสายพันธุ์ย่อยที่ควรเฝ้าติดตาม เช่น BQ.1 และ XBB หากพบว่าสายพันธุ์เหล่านี้ มีลักษณะพันธุกรรมจีโนมและสามารถก่อโรคที่รุนแรงต่างไปจากโอไมครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม WHO อาจพิจารณาตั้งชื่อเรียกใหม่

3. แนะนำวัคซีนจำเป็นก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ

- สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แนะนำก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ต้องรับวัคซีนที่จำเป็นให้ครบ ช่วยลดความเสี่ยงติดโรคระบาดหรือโรคประจำถิ่นและลดความเสี่ยงนำเชื้อต่างถิ่นกลับมา เช่น วัคซีนโควิด 19 ซึ่งปัจจุบันเป็นวัคซีนที่หลายประเทศกำหนดให้ผู้เดินทางเข้าประเทศต้องมีประวัติการได้รับวัคซีนมาก่อน สำหรับ 3 กลุ่มวัคซีน ที่ผู้เดินทางต่างประเทศควรได้รับประกอบด้วย 1. วัคซีนที่ควรได้รับทุกราย ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนโปลิโอ และวัคซีนไข้มองอักเสบเจี๊ 2. วัคซีนที่แนะนำให้รับก่อนเดินทาง เลือกใช้ตามความเสี่ยง เช่น วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค วัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ วัคซีนโรคปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัส วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนโรคไข้ไทฟอยด์ และ 3. วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนเข้าบางประเทศ เช่น วัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง และวัคซีนไข้มองอักเสบหลังแอน ทั้งนี้ ผู้เดินทางควรปรึกษาแพทย์อย่างน้อย 4-6 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง</p> <p>4. โอมิครอนกับการดมกลิ่น สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- งานวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าอาการของผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนต่างจากสมัยเดลตาที่ระบาดปีก่อน อาการที่ยังคงเด่นคือ เจ็บคอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ ไข้ ไอ ส่วนอาการที่พบน้อยลงกว่าสมัยเดลตา คือ การดมไม่ได้กลิ่น หรือได้กลิ่นลดลง อ้างอิงจากข้อมูลปัจจุบันของอเมริกาและยุโรป ชี้ให้เห็นว่าอาการผิดปกติของการดมกลิ่นลดลงไปกว่า 20% อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าพบน้อย เพราะป็นียังมีผู้ติดเชื้อบางรายประสบปัญหาไม่ได้กลิ่นหรือได้กลิ่นลดลงอยู่เรื่อย ๆ</p> <p>5. ยอดฉีด PF เด็กเล็กยังต่ำ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook)</p> <p>- เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์แสดงความกังวลต่อ สธ. กรณียอดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเล็ก 6 เดือน - 4 ปี ที่เริ่ม kick off แล้ว 2 สัปดาห์ ทำยอดได้เพียง 6,004 ราย จากวัคซีนที่ซื้อมา 3 ล้านโดส พ่อแม่กังวลความเสี่ยงแม่ในมุมุมการแพทย์ วัคซีนคือการป้องกันโรคที่ดีที่สุด</p>	
<p>ถ่ายโอน สอน./ รพ.สต.</p>	
<p>การถ่ายโอนบุคลากร สื่อแนะนำเสนอ : facebook</p> <p>- เพจสมาพันธ์แพทย์ รพ.ศูนย์/รพ.ทั่วไป โพสต์แสดงความเห็น สนับสนุนกรณีการถ่ายโอนบุคลากร ปีงบประมาณ2567 ถ้าบุคลากรไม่ได้เป็นปฏิบัติงานใน สอน./รพ.สต. หากผู้บังคับบัญชาไม่เห็นชอบ ให้ทำเรื่องโอนย้ายตามปกติ โดย อบจ.ต้องมีตำแหน่งรองรับ ขอให้โอนแค่ รพ.สต. เพราะ รพค/รพท.ยังขาดเจ้าหน้าที่/พยาบาล หากโอนไป อบจ. จะเป็นการซ้ำเติมปัญหาการขาดแคลน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>โพลผู้นำการเมืองอนุทินยื่นหนึ่ง สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (newlive1,sondhitalk)</p> <p>- ซูเปอร์โพล เผยผลสำรวจครั้งล่าสุด ในหัวข้อ “ผู้นำการเมือง เหนือความขัดแย้งของสังคม” จากกลุ่มตัวอย่างทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศกว่า 2 พันคน วันที่ 26-29 ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่า เป็นอันดับ 1 หรือร้อยละ 35.8 คือ “อนุทิน ชาญวีรกูล” รองนายกรัฐมนตรี รวม.สาธารณสุข และหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สาเหตุที่ชอบเพราะ ไม่มีประวัติขัดแย้งกับใคร พูดน้อย ใครด่ามาถือเป็นข้อเตือนใจ เป็นคนจิตใจดี มีผลงานช่วยเหลือต่อชีวิตผู้ช่วยฆ่าตัดหัวใจ และอื่นๆ แก้ปัญหาวิกฤตโควิด ระบบสาธารณสุข เป็นคนดีช่วยเหลือชาวบ้าน มีฝีมือ มีเงิน ร่ำรวย และชอบคนรวย เป็นต้น อันดับ 2 หรือร้อยละ 29.7 คือ “พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี อันดับ 3 หรือร้อยละ 13.1 น.ส.แพทองธาร ชินวัตร ว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ของพรรคเพื่อไทย สำหรับช่วงอายุของกลุ่มตัวอย่างพบว่า นายอนุทิน ได้รับฐานสนับสนุนจากกลุ่มอายุ 25-39 ปีมากที่สุด ร้อยละ 39.5 รองลงมาคือกลุ่มอายุไม่เกิน 24 ปี ร้อยละ 33.1 และกลุ่มอายุ 40 ปีขึ้นไป ร้อยละ 31.9 จะเห็นว่า “อนุทิน” ได้รับเสียงสนับสนุนทั้งจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ คนวัยกลางคน และผู้สูงอายุ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ต่างจาก “พล.อ.ประยุทธ์” ซึ่งคนที่ชื่นชอบ จะเป็นผู้สูงอายุ ขณะที่ “อู๋อึ้ง” เป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ แต่ไม่ใช่สำหรับวัยกลางคนและผู้สูงอายุ</p>	
<p>ตรวจเยี่ยม รพ.แม่ระมาด จ.ตาก สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, บ้านเมือง, มติชน, thailandplus, opt-news, hfocus, ChiangmaiNews, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รวม.สธ. ติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลที่รพ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งมีความแตกต่างทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรมประเพณี และความเป็นอยู่ โดยพบว่ามีการเตรียมระบบการดูแลรักษาอย่างครอบคลุม ทั้งงานอนามัยแม่และเด็ก การบำบัดรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ ลดการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p>	
<p>ระบบสาธารณสุขไทย สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, แนวหน้า, มติชน, thaigov, inn, mcof)</p> <p>- นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย นายกฯ เชื่อมั่นในมาตรฐานสาธารณสุขของไทย ที่มีศักยภาพ นำเชื่อถือ และมีโอกาสในการต่อยอดพัฒนาอย่างโดดเด่นในเวทีภูมิภาค และมีความเป็นเลิศด้านสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก หลังไทยได้เป็นประเทศแรกที่ได้เข้ารับการประเมินศักยภาพระบบ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บริการสาธารณสุขสำหรับผู้ลี้ภัย ผู้ย้ายถิ่นฐาน และแรงงานต่างด้าว จาก WHO เนื่องจากมีระบบการดูแลอย่างดีในช่วงการระบาดโควิด 19</p>	
<p>โศกนาฏกรรมอิแทวอน</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยโพสต์, ch3, workpointtoday)</p> <p>- กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สธ. ได้ออกคำแนะนำประชาชน เมื่อต้องเผชิญฝูงชนเบียดเสียด โดย 1. สังเกตและจดจำทางออกเมื่อไปร่วมงานที่มีคนหนาแน่น 2. เมื่อรู้สึกอึดอัดให้ตัดสินใจเดินออกมาทันที 3. เมื่อต้องวิ่งหนี ยืนให้มัน ก้าวเดินอย่างมั่นคง ทรงตัวให้ดี พยายามไม่ให้ล้ม ไม่ออกแรงผลัก กรีดร้อง ตะโกน หรือทำสิ่งที่ต้องใช้พลังงานมาก จะทำให้เหนื่อยและหายใจไม่ออก ยกแขนตั้งการ์ดบริเวณหน้าอก ก่อนเดินฝ่าคน ป้องกันการกระแทก และช่วยให้เคลื่อนไหวท่ามกลางคนหนาแน่นได้ดีขึ้น เดินไปทิศทางข้างลำตัว หยุด แล้วเดินสไลด์ข้างไปเรื่อย ๆ จนถึงที่ปลอดภัย</p> <p>บทความ</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : นสพ.แนวหน้า คอลัมน์กวนน้ำให้ใส</p> <p>- บ้านเราควรเร่งถอดบทเรียน เพื่อหามาตรการนำมาใช้กับการจัดการสถานที่ท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายๆ กัน โดยเฉพาะในช่วงที่มีเทศกาลโดยเร็วที่สุด เพราะกำลังจะมีเทศกาลฮาโลวีน เทศกาลลอยกระทง รวมไปถึงคริสต์มาส - ปีใหม่ ซึ่งปีนี้มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาอย่างต่อเนื่อง คนไทยก็นิยมออกไปเที่ยวนอกบ้าน ตามเทศกาลต่าง ๆ มากขึ้น หลังจากไม่ได้จัดงานในช่วงโควิด เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมเช่นที่เกาหลีใต้ โดยนำหลักคิดในการจัดงานเทศกาล หรือกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันโควิดมาประยุกต์ใช้ อาทิ ทุกภาคส่วนเน้นหลัก 3 ป. ของสธ. ดังนี้ 1. ป.ประเมิน - ความเสี่ยงกิจกรรมหรือรูปแบบงาน ได้แก่ ความหนาแน่นของจำนวนผู้ร่วมงาน การระบายอากาศ 2. ป.ปรับ - ถ้าประเมินว่ามีความเสี่ยง ควรจัดเตรียมมาตรการ ทั้งเจ้าภาพ ผู้จัดงาน ให้เลือกสถานที่ ที่มีการระบายอากาศที่ดี กิจกรรมที่มีลักษณะเพิ่มการเบียดเสียด หรือจำกัดจำนวนคนในบางกิจกรรม 3. ป.ปฏิบัติ - ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่ประมาท คำนึงเรื่องความปลอดภัย ออกแบบและกำกับควบคุมการเข้า-ออกอย่างจริงจัง วิธีสื่อสารกับคนข้างนอก และกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ฯลฯ</p>	
<p>เด็กไทยติดหวาน</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สปริงนิวส์, ไทยรัฐ, tnn)</p> <p>- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เผยจากการสำรวจประชาชนอายุ 6 ขวบขึ้นไป ปี 2564 เกี่ยวกับการดื่มเครื่องดื่มชง เช่น ชา กาแฟ น้ำหวาน ซานม เป็นต้น พบแนวโน้มเด็กไทยติดรสหวาน โดยเด็กอายุ 6-14 ปี 25% และวัยรุ่นอายุ 15-24 ปี 24.9% ดื่มเครื่องดื่มชง 1-2 วัน/สัปดาห์ อายุ 25-44 ปี 27.4% ดื่มทุกวัน และผู้ใหญ่อายุ 45-59 ปี 30.9% สาเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคอ้วน เน้นโรงเรียนจัดเครื่องดื่มหวานน้อยเป็นทางเลือกสุขภาพ ควบคุมน้ำตาลไม่เกิน 4 ช้อนชาต่อวัน เริ่มลดจากขนาดและความถี่ โดยดื่มน้ำเปล่า 6-8 แก้วต่อวันดีที่สุด</p>	
<p>ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. ข่าวสด คอลัมน์ บทบรรณาธิการข่าวสด</p> <p>- การประชุมสภาฯ ในเดือน พ.ย. นี้ มีร่างกฎหมายสำคัญเข้าสู่การพิจารณาและลงมติในวาระ 2 และ 3 อย่างน้อย 2 ร่าง ได้แก่ ร่างพ.ร.บ.กัญชา กัญชง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... และร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่...) พ.ศ. ... หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ทั้งสองฉบับมีสาระสำคัญ คือ ปลดล็อกพืชที่มีสารเสพติดให้เป็นพืชเศรษฐกิจเพื่อใช้ในการทางการแพทย์ กับเปิดให้ผู้ผลิตรายเล็กขออนุญาตผลิต ขายสุรา และเสียภาษีถูกต้อง มีการอ้างว่าถ้าเปิดเสรีสุราจริง จะยากต่อการควบคุม จะมีการผลิตและดื่มกันเองจนมีผลกระทบต่อสุขภาพ รวมถึงสุราที่บ้านจะไม่มีความปลอดภัยต่อการบริโภคเพียงพอ ส่วนนักวิชาการ แสดงความเห็นด้วย เพราะจะทำให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเพิ่มรายได้ทางภาษีให้รัฐ รวมทั้งไม่ส่งผลถึงการดื่มมากหรือน้อย จึงควรไปเพิ่มมาตรการด้านการควบคุม</p>	
<p>MOU ดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อเนื่องที่บ้าน</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. แนวหน้า</p> <p>-สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และบริษัท โรช ไทยแลนด์ ลงนาม MOU โครงการการดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องที่บ้าน โดยมี นพ.สกานต์ บุนนาค ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ลงนามร่วมกับ มร.ฟาริต บิดโกลิ ผู้จัดการทั่วไป บ. โรช ไทยแลนด์ เมียนมา กัมพูชา และลาว เพื่อนำร่องความร่วมมือในการดูแลระบบสุขภาพไทยอย่างไร้รอยต่อ โดยเน้นการปรับบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาล (hospital-based) ไปสู่การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งอย่างต่อเนื่องที่บ้าน (Personal Home-based) อย่างไร้รอยต่อ</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่น่าสนใจ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, ผจก., ไทยรัฐ, สยามรัฐ, tnn, hfocus, thansettakij, topnews, bangkokbiznews, prachatai)</p> <p>- นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สปสช.ได้ร่วมกับสภาเภสัชกรรมขยายการให้บริการบัตรทอง 30 บาทที่ร้านยาชุมชนอบอุ่นเพิ่มเติม ในกรณีที่มีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 กลุ่มอาการ ได้แก่ 1.อาการปวดหัว 2.เวียนหัว 3.ปวดข้อ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>4.เจ็บกล้ามเนื้อ 5.ไข้ 6.ไอ 7.เจ็บคอ 8.ปวดท้อง 9.ท้องเสีย 10.ท้องผูก ถ่ายปัสสาวะขี้ด 11.ปัสสาวะลำบาก 12.ปัสสาวะเจ็บ 13.ตกขาวผิดปกติ 14.อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน บาดแผล 15.ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา และ 16.ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู พร้อมติดตามอาการหลังรับยา 3 วัน ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เนื่องจาก สปสช.ได้สนับสนุนการจ่ายชุดเข็มให้ร้านยา ทั้งค่าบริการให้คำปรึกษาด้านเภสัชกรรม ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าติดตามอาการและผลการดูแล เหม่าจ่ายในอัตรา 180 บาทต่อครั้ง</p>	
<p>'สปสช.'ต้อนรับคณะทำงาน'ชูดาน สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ แนวหน้า - สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ประเทศไทย มีโอกาสได้ต้อนรับ นพ.เอลเซตติก เอลตาเย็บ วาฮาบัลลา เอลซามานี (Elseddig Eltayeb Wahaballa Elsamani) ผู้อำนวยการกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติ (National Health Insurance Fund-NHIF) พร้อมด้วยคณะทำงานของ NHIF รวมถึง ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency-JICA) เข้าร่วมการอบรมด้านบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระหว่างวันที่ 17-21 ต.ค. 2565</p>	
<p>ภาพทุกข์ในมุมวิจัยดูแลผู้ป่วยทางจิต สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ คอลัมน์ สก๊อบหน้า 1 - สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย เผยแพร่ผลการการศึกษาวิจัยประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาทางจิต ผ่านมุมมองครอบครัวของผู้ป่วย พบว่าผู้ดูแลผู้ป่วยทางจิตต้องเผชิญปัญหาอย่างมากในการปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับผู้ป่วย โดยลักษณะการเผชิญปัญหาของผู้ดูแลผู้ป่วย แบ่งเป็น 4 ชั้น คือ 1.สับสน 2.แสวงหา 3.ปรับตัว 4.หลุด ซึ่งฉายภาพทั้งในมุมทุกข์คนในครอบครัว และทุกข์สังคมที่อาจเผชิญภัย เสนอว่านโยบายรัฐในการดูแลเรื่องนี้มีความสำคัญมาก ทั้งด้านครอบครัวที่มีภาระในการผู้ป่วย และปัญหาการคลังอาละวาด</p>	
<p>เชื้อราปัญหาสาธารณสุขคนทั่วโลก สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, thebankinsight) -เฟซบุ๊ก หมอมณูญ ลิเชวงวงศ์ FC โพสต์ข้อความระบุว่า องค์การอนามัยโลกเตือนเชื้อรากำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขคนทั่วโลก คาดว่ามีผู้เสียชีวิตปีละ 1.7 ล้านคน และได้จัดทำรายชื่อเชื้อรา 19 ชนิดที่คุกคามสุขภาพมนุษย์มากที่สุด โดยเตือนว่าเชื้อราบางชนิดคือยาเพิ่มขึ้นและแพร่กระจายมากขึ้น เรียกร้องให้รัฐบาลและนักวิจัยทั่วโลกให้ความสำคัญกับโรคจากเชื้อรามากขึ้น ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อราจากมหาวิทยาลัยของรัฐและโรงพยาบาลเอกชน ร่วมกันก่อตั้งชมรมเชื้อราทางการแพทย์ประเทศไทยขึ้น เมื่อ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้องค์ความรู้ที่ครอบคลุมด้านต่างๆ ของเชื้อราทางการแพทย์ ประสานชมรมฯ คนปัจจุบัน คือ นายแพทย์มณูญ ลิเชวงวงศ์</p>	